

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 256 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1662 ราคา 10.00 บาท

“ชนกร” เผย “นายกฯ” มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ผ่านโครงการบ้านล้านหลัง ระยะ 2

นายชนกร วัจนบุญชณะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล มีความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ราคาไม่แพง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ซึ่งมติดคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อ-ขาย/ค่าก่อสร้าง และปรับวงเงินกู้ “โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2” สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน ไม่เกิน 1,500,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อคอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ของ ธอส. (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565) มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 15,500 ล้านบาท ถือว่าประชาชนให้การตอบรับ เป็นอย่างดี โครงการบ้านล้านหลังถือเป็นโครงการที่สร้างโอกาสและสนับสนุนประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากโครงการ ระยะที่ 2 ปล่อยสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว ในช่วงปี 2566 ธอส. เตรียมจะเดินหน้าโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ต่อ สอดคล้องตามที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองมากขึ้น

“ประชาชนตอบรับโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 เป็นอย่างดี โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน มุ่งมั่นดูแลผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ราคาไม่แพง พยายามเสริมสร้างระบบการเงินและระบบสินเชื่อที่เอื้อต่อการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้านที่อยู่อาศัยทั่วหน้า” นายชนกร กล่าว

“โค้ชกานต์” ขอกมธ.กีฬาฯ ทบทวนเพิ่มชื่อ จว.พังงา ร่วมกลุ่มอันดับนำเจ้าภาพซีเกมส์ 2025

นายกานต์ เพชรบูรณ์ หรือโค้ชกานต์ ผู้เสนอตัวสมัคร ส.ส.พังงา ในฐานะคณะทำงานด้านกีฬา KLA Sport พรรคกล้า กล่าวถึงการผลักดันกลุ่มจังหวัดอันดับนำเจ้าภาพซีเกมส์ปี 2025 ว่า ตนเองเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน และรู้สึกดีใจที่คณะกรรมการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ก็มีพิจารณาเรื่องนี้แล้วเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ในเอกสารที่นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ นำเสนอเพียง 3 จังหวัดคือ ตรัง กระบี่ และภูเก็ต แต่ข้ามจังหวัดพังงาไป ทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดกันกับภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก สนามกีฬาที่มีความพร้อม แต่ถูกมองข้าม ไม่ได้นำเสนอร่วมเป็นเจ้าภาพ

“ด้วยประสบการณ์มีส่วนในการจัดซีเกมส์มาหลายครั้ง เชื่อมมั่นในศักยภาพของกลุ่มจังหวัดอันดับนำ แต่สิ่งที่ผมเสียใจคือ พังงา ไม่ได้มีส่วนร่วม ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งการกีฬาและการท่องเที่ยว ทั้งสนามกีฬา โรงแรม ที่พัก ความงดงาม ของธรรมชาติ พังงามีพร้อม และมีเขตพื้นที่ติดกัน แต่กลับไม่ได้ถูกเสนอชื่อร่วมด้วย ไม่รู้เป็นเพราะขาดคุณสมบัติ หรือเป็นเพราะเรื่องการเมือง พังงาถึงไม่มีสิทธิ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ” นายกานต์ กล่าว

“ไตรศุลี” เผย รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2565 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.เป็นต้นไป รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ซึ่งเป็นกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการลดดื่มแอลกอฮอล์ ที่ภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมดำเนินมาตั้งแต่ปี 2546 โดยในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ก็ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ว่า “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”

“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาดังวิธี 1 ลด 3 เพิ่ม คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

มูมกานี้

สถานประกอบการ

บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่งจะมีสถานที่ในการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่พันธุ์ ฟาร์มไก่กระทุง โรงงานชำแหละไก่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป และโรงงานอาหารกุ้ง ฟาร์มลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง โรงงานแปรรูปกุ้ง เข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการตามมาตรา 77/1(20) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นสถานประกอบการของสถานประกอบการดังกล่าว

(กค 0706/พ./7188 ลว. 26 ส.ค. 2548)

ภาษีซื้อต้องห้าม

รถกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่บริษัทได้เช่าซื้อมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการให้เช่าถือเป็นทรัพย์สิน บริษัทต้องนำมูลค่าทั้งหมดที่จ่ายไปเพื่อการได้มาซึ่งรถกระบะและรถยนต์นั่งนั้นมาถือเป็นต้นทุนของทรัพย์สินทั้งสิ้นโดยไม่ว่าจะแยกเรียกบางส่วนเป็นดอกเบี้ยหรืออย่างอื่นก็ตาม และบริษัทสามารถขอคืนภาษีซื้อจากการเช่าซื้อรถกระบะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้เพราะเป็นรถที่มีไว้เพื่อการให้บริการเช่ารถยนต์ของบริษัทเองโดยตรง ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 82/5(6)

(กค 0706/3103 ลว. 29 มี.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท อัญชัญวิลล่า จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0835556004148

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

- พิจารณามติพิเศษให้เพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก เจ็ดล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน เจ็ดหมื่นหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ปรางขวัญ สุวรรณาคิน
(นางสาวปรางขวัญ สุวรรณาคิน)
กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ